

วันที่ 14 สิงหาคม 2562

เรื่อง การเข้าลงนามสัญญาร่วมทุนเพื่อจัดตั้งบริษัทร่วมทุน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เอเซีย กรีน เอนเนอจี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 4/2562 ซึ่งประชุมเมื่อ 14 สิงหาคม 2562 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทเข้าลงนามสัญญาร่วมทุนกับบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (บมจ. ทีอาร์ซี) และบริษัท แอปไฟลเอ็นซ์ เทคโนโลยี ซัพพลายส์ จำกัด (บจก. แอปไฟลเอ็นซ์) เพื่อกำหนดแนวทางความร่วมมือในการดำเนินธุรกิจด้านพลังงานโดยการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน โดยมีรายละเอียดการร่วมทุนดังนี้:-

ชื่อบริษัทร่วมทุน บริษัท แอป เอนเนอจี้ โซลูชั่น จำกัด

ทุนจดทะเบียน จำนวน 300,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1,000,000 บาท และจะทยอยเพิ่มทุนตามความเหมาะสมและจำเป็นจนครบจำนวน 300,000,000 บาท

สัดส่วนการถือหุ้น

ลำดับ	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือ
1.	บริษัท	1,350,000	45
2.	บมจ. ทีอาร์ซี	1,350,000	45
3.	บจก. แอปไฟลเอ็นซ์	300,000	10
รวม		3,000,000	100

ลักษณะการประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจหลักด้านพลังงาน และธุรกิจการจัดการและให้บริการด้านสาธารณูปโภค โดยเฉพาะด้านพลังงานให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป เช่น การผลิตและจำหน่าย ioni ไฟฟ้า และน้ำใช้สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น

โครงสร้างกรรมการ	<p>จำนวนกรรมการทั้งหมด 5 คน โดยประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. กรรมการที่เสนอชื่อโดยบริษัท จำนวน 2 คน 2. กรรมการที่เสนอชื่อโดย บมจ. ทีอาร์ซี จำนวน 2 คน 3. กรรมการที่เสนอชื่อโดย บจก. แอปไฟลแอ็นซ์ จำนวน 1 คน
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	<p>ผู้ร่วมทุนมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการก่อสร้างอย่างครบวงจร การจัดหาแหล่งเชื้อเพลิง และการให้บริการออกแบบและซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณูปโภค การเข้าร่วมทุนดังกล่าวเป็นร่วมกันเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด (synergy) ระหว่างกัน ทำให้สามารถขยายฐานลูกค้าได้เพิ่มขึ้นและจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้น</p>
แหล่งที่มาของเงินทุน	<p>กระแสเงินสดจากการดำเนินงานกิจการ ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องหรือการดำเนินงานของบริษัท</p>
การให้ความช่วยเหลือบริษัทร่วมทุน	<p>ผู้ร่วมทุนแต่ละฝ่ายจะให้การสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทร่วมทุนตามความชำนาญ ประสบการณ์ และด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ร่วมทุนแต่ละฝ่ายเอง เพื่อประโยชน์โดยรวมของบริษัทร่วมทุนเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทร่วมทุน</p> <p>ภายหลัง 1 ปี บริษัทร่วมทุนตกลงให้สิทธิคู่สัญญาแต่ละฝ่ายเสนอบริการตามความชำนาญของแต่ละฝ่ายก่อน และผู้ร่วมทุนแต่ละฝ่ายตกลงจะให้บริการแก่บริษัทร่วมทุนภายใต้เงื่อนไขการให้บริการซึ่งไม่ด้อยไปกว่าเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไปที่ให้กับบุคคลอื่น และ/หรือราคาที่บริษัทร่วมทุนสามารถแข่งขันได้</p>

การเข้าร่วมทุนดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ .20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ .ศ.2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (ประกาศฯ เรื่องได้มาหรือจำหน่ายไป) และเมื่อคำนวณขนาดของรายการตามประกาศฯ เรื่องได้มาหรือจำหน่ายไป ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 3.1678 และนับรวมทุกรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลัง 6 เดือน แล้ว ซึ่งขนาดของรายการทั้งหมดมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท ตามงบการเงินรวมที่ผ่านการสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2562 (เกณฑ์ที่

คำนวณได้ขนาดรายการที่มีมูลค่าสูงสุด) จึงถือว่ามิใช่ขนาดของรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินที่ไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่ต้องเปิดเผยการเข้าทำรายการตามประกาศฯ เรื่องได้มาหรือจำหน่ายไป

การเข้าร่วมทุนดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ .21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546

ขอแสดงความนับถือ

(นายพนม ควรสถาพร)

กรรมการผู้จัดการ